



## {Này bác, hãy nói: La i la ha il lol loh, chỉ lời nói đó cháu sẽ biện hộ cho bác trước Allah.}

Ông Sa'ed bin Al-Musayyab thuật lại từ cha của mình, nói: Khi Abu Talib sắp chết, Thiên Sứ của Allah ﷺ đã đến gặp ông ấy và thấy Abu Jahal và 'Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah đang cùng với ông ấy, và Người nói: {Này bác, hãy nói: La i la ha il lol loh, chỉ lời nói đó cháu sẽ biện hộ cho bác trước Allah.} Nhưng Abu Jahal và 'Abdullah bin Abi Umayyah nói: Chẳng lẽ người muốn từ bỏ tôn giáo của 'Abdul Muttalib ư? Thiên Sứ của Allah ﷺ tiếp tục nhắc ông ấy nói lời Tawhid, và họ lặp lại với lời đó. Cho đến khi Abu Talib nói điều cuối cùng giống như những gì họ nói: Theo tôn giáo của 'Abdul Muttalib, và ông ấy từ chối nói: La i la ha il lol loh. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: {Thề bởi Allah, cháu chắc chắn sẽ cầu xin sự tha thứ cho bác, điều đó không hề cấm với bác.} Sau đó, Allah mặc khải câu Kinh: {Nabi và những người có đức tin không được cầu xin (Allah) tha thứ cho những kẻ đa thần.} [At-Tawbah: 113], và Allah đã ban xuống câu kinh đó trong sự việc của Abu Talib. Rồi Allah nói với Thiên Sứ: {(Hỡi Thiên Sứ) Người chắc chắn không thể hướng dẫn được bất cứ ai Người yêu thương mà chính Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn.} [Al-Qasas: 56].

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Thiên Sứ của Allah ﷺ vào gặp người bác của Người ông Abu Talib lúc ông ấy đang hấp hối, Người nói với ông ấy: Thưa bác, bác hãy nói ": La i la ha il lol loh", một lời mà cháu sẽ dùng nó để chứng nhận cho bác nơi Allah. Nhưng ông Abu Jahal và 'Abdullah bin Abi Umayyah nói: Này Abu Talib, chẳng lẽ ông bỏ tôn giáo của cha mình 'Abdul Muttalib sao?! Và đó tôn giáo thờ bực tượng. Và hai người họ vẫn không ngừng nói nhắc nhở ông ấy cho đến khi lời mà ông ấy nói cuối cùng là: đi theo tôn giáo của 'Abdul Muttalib, tôn giáo đa thần và thờ bực tượng. Nhưng Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: Cháu sẽ cầu nguyện cho bác xin sự tha thứ, Thượng Đế của cháu không cấm điều đó. Thế là lời phán của Allah Tối Cao được ban xuống: {Nabi và những người có đức tin không được cầu xin (Allah) tha thứ cho những kẻ đa thần ngay cả khi chúng là họ hàng sau khi đã rõ ràng chúng là bạn đồng hành của Hỏa Ngục.} (Chương 9 - At-Tawbah, câu 113) Và lời phán của Allah được ban xuống về Abu Talib: {(Hỡi Thiên Sứ) Người chắc chắn không thể hướng dẫn được bất cứ ai Người yêu thương mà chính Allah mới là Đấng hướng dẫn người nào Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhất về những người được hướng dẫn (theo Chính Đạo).} [Al-Qasas: 56]. Người không thể hướng dẫn bất cứ ai người muốn hướng dẫn, mà Người chỉ có nhiệm vụ truyền tải thông điệp và chính Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muốn.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

